



ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในกลุ่มบุคลากรในสังกัดสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ประชาชนได้รับบริการดังเช่นในสถานการณ์ปกติ จึงเห็นควรเพิ่มความเข้มงวดในแนวทางปฏิบัติของบุคลากรที่อยู่ในส่วนกลางตามประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ และประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมอบให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก/หัวหน้าตรวจสอบภายในและผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ให้มีการรายงานการเข้าปฏิบัติงานทุกวันและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันทาง Google form ตามแบบข้อตกลงการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานตามแนบประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

๒. พิจารณาให้บุคลากรและพนักงานงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง (การปฏิบัติงาน WFH ไม่ใช่การหยุดราชการ แต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่อีกรูปแบบหนึ่ง)

๓. กำชับให้บุคลากรในสังกัดและพนักงานงานจ้างเหมาบริการที่อยู่ในสังกัดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (DMHTT=Distancing=รักษาระยะห่าง/Mask Wearing=ใส่แมสก์ป้องกัน/Hand Washing=หมั่นล้างมือ/Testing=ตรวจวัดอุณหภูมิ/Thai Cha na= ร่วมมือใช้แอป และหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงทุกประเภท ห้ามมีการรวมตัวกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง หลีกเลี่ยงการพบปะและลดการปฏิสัมพันธ์กันภายในหน่วยงาน การสื่อสารระหว่างบุคคลให้สื่อสารผ่านอุปกรณ์

๔. ในกรณีที่มีการประกาศ Lock Down หรือมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมโรคจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ขอให้พิจารณาการเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานตามความจำเป็นได้ทันที จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงโดยจำนวนบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานให้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของผู้อำนวยการสำนักและรองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการที่กำกับ โดยต้องมีผู้มาปฏิบัติงานแต่ละสำนักเป็นประจำทุกวันตามความเหมาะสม โดยมีให้งานบริการและงานที่ได้รับมอบหมายเสียหาย

ให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติถือปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนหรือรายงานข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้ง อาจถูกดำเนินการทางวินัยตามระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำหรับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละจังหวัดโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(นายรัตนะ สวามีชัย)

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ